

Phần I: (7 điểm)

Đọc phân trích sau và trả lời câu hỏi:

“Tôi thích nhiều bài hát. Những bài hành khúc bộ đội hay hát trên những ngã đường mặt trận. Tôi thích dân ca quan họ mềm mại, dịu dàng. Thích Ca-chiu-sa của Hồng quân Liên Xô. Thích ngòi bút gói mơ màng: “ Về đây khi mái tóc còn xanh xanh...”. Đó là dân ca Ý trữ tình giàu có, phải lấy giọng thật trầm. Thích nhiều (...).”

(SGK Ngữ văn 9, tập II, trang 119)

Câu 1 (1,0 điểm) : Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? Hãy nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm đó.

Câu 2 (1,5 điểm) : Trong đoạn văn trên tác giả đã sử dụng phép tu từ nào? Tác dụng của phép tu từ đó?

Câu 3 (3,5 điểm): Dựa vào nội dung đoạn trích và hiểu biết của em về tác phẩm, bằng đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch em hãy làm rõ vẻ đẹp của nhân vật “ tôi”, trong đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập phụ chú và câu ghép, (gạch chân thành phần phụ chú và câu ghép).

Câu 4 (1 điểm) : Trong chương trình Ngữ văn 9 cũng có tác phẩm viết về vẻ đẹp của người lính trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Em hãy kể tên một tác phẩm, và nêu rõ tên tác giả của văn bản đó.

Phần II: (3 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

“Tri thức đúng là sức mạnh. Người ta kể rằng, có một máy phát điện cỡ lớn của công ty Pho bị hỏng. Một hội đồng gồm nhiều kĩ sư họp 3 tháng liền tìm không ra nguyên nhân. Người ta phải mời đến chuyên gia Xten-mét-xơ. Ông xem xét và làm cho máy hoạt động trở lại. Công ty phải trả cho ông 10.000 đô la. Nhiều người cho Xten-mét-xơ là tham, bắt bí để lấy tiền. Nhưng trong giấy biên nhận, Xten-mét-xơ ghi : “Tiền vạch một đường thẳng là 1 đô la. Tiền tìm ra chỗ vạch đúng đường ấy là 9.999 đô la”. Rõ ràng người có tri thức thâm hậu có thể làm được những việc mà nhiều người khác không làm nổi. Thử hỏi, nếu không biết cách chữa thì cỗ máy kia có thể thoát khỏi số phận trở thành đồng phế liệu được không?”

(Theo Hương Tâm, Ngữ Văn 9 tập hai. NXB Giáo dục 2019)

Câu 1 (0,5 điểm): Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì?

Câu 2 (0,5 điểm): Trong giấy biên nhận, Xten-mét-xơ ghi : “ Tiền vạch ra một đường thẳng là 1 đô la. Tiền tìm ra chỗ vạch đúng đường ấy là 9,999 đô la” đã khẳng định điều gì?

Câu 3 (2,0 điểm): Từ nội dung đoạn trích trên và những hiểu biết thực tế, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ về vai trò của tri thức trong cuộc sống hiện nay.

-----Hết-----